



๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ฉบับ  
ด่วนที่สุด ที่ นม (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๓๒๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปรางค์ชัย ได้รับแจ้งจาก  
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๗ โดยจัดหาแหล่งน้ำสำรอง และเร่งสูบน้ำเก็บน้ำ  
จากแหล่งน้ำดิบต่างๆ อาทิ จัดทำแหล่งสำรองน้ำดิบ แผนการวางท่อน้ำประปา แผนการรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ  
โดยตรง และแผนจัดสรรน้ำดิบ รวมทั้งสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  
และแหล่งกักเก็บน้ำดิบต่างๆ สำหรับผลิตน้ำประปามีความจุเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗  
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปรางค์ชัย จึงขอให้กองอำนวยการ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า ปริมาณฝน  
และปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่  
เพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อผู้อำนวยการจังหวัด ในการสั่งการหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุ  
ภัยแล้ง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ทันท่วงที

๒. ทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง  
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำและนำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง  
มาใช้ประกอบในการกำหนดหน่วยงาน การแบ่งมอบพื้นที่ และมอบหมายภารกิจในการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมถึงระดับตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน

๓. ให้สำรวจพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เคยเกิดปัญหากรณีขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  
เป็นประจำ ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ที่ในห้วงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกน้อย จนไม่สามารถเก็บกักน้ำในห้วงที่ผ่านมาได้  
พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติร่วมกับโครงการชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์อำนวยการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญห  
ในพื้นที่ดังกล่าวให้ชัดเจน

๔. การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ  
รองรับในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ รวมถึงประสาน  
กรมฝนหลวง และการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เกษตร เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออำนวย เพื่อกักเก็บ  
น้ำเพิ่มเติมในแหล่งน้ำต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

/๕. เตรียมความพร้อม...

๕. เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย จัดเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ สอดส่อง ทำความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค และนํ้าเพื่อการเกษตร รมั้ดระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกรณีการแย่งชิงนํ้า หรือการนำประเด็นการขาดแคลนนํ้ามาใช้จัดตั้งกลุ่มมวลชนเพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง

๖. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์นํ้าในพื้นที่ และมาตรการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้นํ้าอย่างประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการซ่อมสร้าง บำรุงรักษาภาชนะเก็บนํ้า แหล่งกักเก็บนํ้าขนาดเล็ก เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํารวจตรวจสอบบ่อนํ้าบาดาลในพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีบ่อนํ้าบาดาลที่ชำรุดที่มีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมแซม หรือเป่าล้างบ่อ ขอให้แจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งจังหวัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปรับปรุงซ่อมแซมใช้งานได้ตามปกติ ค่าใช้จ่ายให้พิจารณางบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประเมินจากบ่อนํ้าบาดาลที่จะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง

๘. จัดส่งแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยแล้ง ปี ๒๕๖๗ ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปັงกงชัยทราบ เพื่อประสานการปฏิบัติ

๙. หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์ ความเสียหาย การปฏิบัติ และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตามแบบรายงานเหตุคว้นสาธารณภัย พร้อมภาพถ่าย ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปັงกงชัยทราบโดยทันที และต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๔๔๔๔ ๑๑๑๙ และทางกลุ่มไลน์ " ป้องกัน อ.ปັงฯ" เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

17/11/67 ทบ.อ.พ.  
- 1 นร./11/11/67  
ส.อ.อุดรฯ  
ทบ.อ.พ. ทบ.อ.พ. และ ทบ.อ.พ.  
นร.จาก กบ. และ ร.ท.จ. และ กบ.ท.  
มี 625 น

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎกร เลิศสีโรง)  
นายอำเภอปັงกงชัย

ส.อ.ศุภกิตติ อ่อนสมระน้อย  
เจ้าพนักงานธุรการ

นางกฤติกา ทิวเกษม  
หัวหน้าสำนักงานปลัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองอำเภอ  
ฝ่ายความมั่นคง  
โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๑๑๙

สิบเอก  
(พิทักษ์ สมธนูวงศ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

(นายชาว์ ไม้สูงเนิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม